

Số: 1176/CT - SNN

Quảng Trị, ngày 07 tháng 11 năm 2013

**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2014**

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	Người chỉ đạo	Đơn vị chủ trì thực hiện	Đơn vị phối hợp	Kết quả/sản phẩm
I	QUÝ 1				
1	Chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Ngành năm 2014 (các quý trong năm).	GD Sở Nguyễn Văn Bài	Phòng Kế hoạch - Tài chính.	Các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan	Hoàn thành các chương trình, kế hoạch trọng tâm
2	Chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (các quý trong năm).	GD Sở Nguyễn Văn Bài, PGĐ Sở Đào Mạnh Hùng	Chi cục Phát triển nông thôn, VP điều phối tỉnh	Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã.	Các mục tiêu của chương trình năm 2014
3	Chỉ đạo triển khai Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011 – 2015 (các quý trong năm).	GD Sở Nguyễn Văn Bài	TT Nước sinh hoạt và VSMT NT	Chi cục Thủy lợi và PCLB, các huyện, thị xã	Đạt các mục tiêu của chương trình năm 2014
4	Chỉ đạo triển khai xây dựng các đề án, dự án, chương trình, quyết định, chỉ thị trình UBND tỉnh (các quý trong năm).	GD Sở Nguyễn Văn Bài	Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi cục PTNT.	Các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan	Các đề án, dự án, chương trình, quyết định, chỉ thị hoàn thành đúng thời hạn
5	Chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án về xây dựng thủy lợi, đê biển; cơ sở hạ tầng nông thôn; dịch vụ hậu cần nghề cá (các quý trong năm).	GD Sở Nguyễn Văn Bài	Các phòng: Kế hoạch - Tài chính, QL XDCT	Các BQL dự án, đơn vị liên quan và các huyện, thành phố, thị xã	Các dự án, chương trình hoàn thành đúng tiến độ
6	Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Bảo vệ phát triển rừng năm 2014; triển khai chi trả dịch vụ môi trường; mở rộng việc cấp chứng chỉ rừng (FSC); triển khai Dự án phục hồi và quản lý bền	GD Sở Nguyễn Văn Bài	Chi cục Lâm nghiệp	Các BQL dự án, các đơn vị liên quan và các huyện, thị xã	Các dự án, chương trình hoàn thành đúng tiến độ

	vững rừng phòng hộ (JICA II) (các quý trong năm).				
7	Chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng chống người thi hành công vụ. (các quý trong năm).	GD Sở Nguyễn Văn Bãi, PGĐ Sở Không Trung	Chi cục Kiểm lâm	Chi cục Lâm nghiệp và các địa phương, đơn vị liên quan	Thực hiện tốt bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng chống người thi hành công vụ
8	Chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ công tác BVR- PCCCR (các quý trong năm).	GD Sở Nguyễn Văn Bãi, PGĐ Sở Không Trung	Chi cục Kiểm lâm	Chi cục Lâm nghiệp và các địa phương, đơn vị liên quan	Hoàn thành xây dựng CSHT đúng tiến độ
9	Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; vị trí việc làm; tuyển dụng CCVC; đào tạo; thi đua khen thưởng; thực hiện các chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức. (các quý trong năm).	GD Sở Nguyễn Văn Bãi	Văn phòng Sở	Các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở	Các quyết định TCBM, tuyển dụng, khen thưởng, nâng lương
10	Chỉ đạo kế hoạch kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng; kế hoạch thanh tra năm 2014 (các quý trong năm).	GD Sở Nguyễn Văn Bãi	Thanh tra Sở	Các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan; Công đoàn Ngành.	Các báo cáo, kết luận kiểm tra, thanh tra
11	Làm việc với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, cán bộ (các quý trong năm).	GD Sở Nguyễn Văn Bãi	Các phòng liên quan	Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở	Các kết luận kiểm tra, ý kiến chỉ đạo
12	Chỉ đạo Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản; các chương trình sự nghiệp thủy sản; (các quý trong năm).	PGĐ Sở Lê Bình	Phòng Nuôi trồng thủy sản	Các phòng, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan	Các dự án, chương trình hoàn thành đúng tiến độ
13	Chỉ đạo công tác phòng chống dịch, bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản (các quý trong năm).	Các PGĐ Sở: Lê Bình, Trần Đức Nhu	Các phòng: C.nuôi, T.trọt, Nuôi trồng TS	Chi cục Thú y, BVTV, TT KN – KN, các huyện, thành phố, thị xã	Giảm thiểu các thiệt hại do dịch bệnh, sâu bệnh gây ra

14	Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014 và sản xuất vụ Hè thu 2014 (các quý trong năm).	PGĐ Sở Trần Đức Nhu	Phòng Trồng trọt	TT KN-KN; Chi cục BVTV; TT Giống CT-VN	Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất NN
15	Chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; giống cây trồng vật nuôi; bảo vệ thực vật; Dự án phát triển cao su tiêu điền (các quý trong năm).	PGĐ Sở Trần Đức Nhu	TT KN – KN, CC BVTV, TT Giống CTVN; Ban thực hiện Dự án	Các phòng, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan	Các dự án, chương trình hoàn thành đúng tiến độ
16	Chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tập huấn cho mạng lưới thú y và khuyến nông cơ sở (các quý trong năm).	PGĐ Sở Trần Đức Nhu	Chi cục Thú y; TT KN - KN	UBND các huyện, thành phố, thị xã	Đảm bảo 100% cán bộ thú y, KN CS được đào tạo
17	Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống, chữa cháy rừng (PCCCR), đấu tranh ngăn chặn xâm hại rừng (các quý trong năm).	PGĐ Sở Khổng Trung	Chi cục Kiểm lâm	Các địa phương, đơn vị liên quan	Giảm thiểu các thiệt hại do cháy rừng, xâm hại rừng
18	Chỉ đạo triển khai Chương trình phát triển đội tàu khai thác xa bờ; Chương trình sinh kế về chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho tàu cá khai thác trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Chính phủ (các quý trong năm).	PGĐ Sở Hoàng Đình Liên	Chi cục Khai thác và BVNL thủy sản	Các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương ven biển	Tăng số lượng tàu đánh bắt xa bờ; đảm bảo đầy đủ các chính sách của NN cho ngư dân
19	Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, dự án về bố trí dân cư miền núi, các vùng lũ quét, vùng thường xuyên ngập lũ, v.v. (các quý trong năm).	PGĐ Sở Đào Mạnh Hùng	Chi cục Phát triển nông thôn	Các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan	Các dự án, chương trình hoàn thành đúng tiến độ
20	Chỉ đạo triển khai và kiểm tra công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, kinh tế hộ; chế biến NLS; thương mại nông thôn (các quý trong năm).	PGĐ Sở Đào Mạnh Hùng	Chi cục Phát triển nông thôn	Trường TH NN và PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan	Đảm bảo chỉ tiêu đào tạo nghề; phát triển kinh tế HT; chế biến, thương mại NT
II	QUÝ II				
22	Chỉ đạo triển khai kế hoạch khai thác vụ cá Nam năm 2014 và triển khai vụ cá Bắc 2014-2015. (Từ quý II/2014 đến quý I/2015).	PGĐ Sở Hoàng Đình Liên	Chi cục Khai thác và BVNL Thủy sản	Các đơn vị liên quan và các huyện ven biển	Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch khai thác thủy sản

23	Chỉ đạo kiểm tra Chương trình cải tạo đàn bò; giám định, kiểm tra định kỳ các cơ sở chăn nuôi lợn đực giống; chất lượng tinh lợn đực giống phục vụ thụ tinh nhân tạo; đánh giá giống vật nuôi tại các trang trại chăn nuôi.	PGĐ Sở Trần Đức Nhu	Phòng Chăn nuôi	Chi cục Thú y, TT KN- KN, TT Giống CTVN; Phòng NN và PTNT các huyện	Đảm bảo chất lượng đàn gia súc
24	Chỉ đạo triển khai công tác đánh giá, phân loại cơ sở sản, xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi theo thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT.	PGĐ Sở Trần Đức Nhu	Phòng chăn nuôi.	Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý CL NLS và TS	Các cơ sở đảm bảo các tiêu chí quy định
25	Chỉ đạo kiểm tra các loại hình kinh tế ở nông thôn	PGĐ Sở Đào Mạnh Hùng	Chi cục Phát triển nông thôn	Các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan	Nhân rộng mô hình
III	QUÝ III				
26	Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Ngành năm 2015	GD Sở Nguyễn Văn Bà	Phòng Kế hoạch, Tài chính	Các phòng liên quan và các cơ quan, đơn vị	Kế hoạch Ngành năm 2015
27	Chỉ đạo triển khai công tác Phòng, chống lụt bão của Ngành	PGĐ Sở Lê Bình	BCH Phòng chống lụt bão Ngành	Các phòng liên quan và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở	Giảm thiểu các thiệt hại do lụt bão gây ra
28	Chỉ đạo kiểm tra các chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản, cơ sở hạ tầng; kinh phí hỗ trợ các chương trình theo quyết định 32/2009/QĐ-UBND.	Các PGĐ Sở: Lê Bình Trần Đức Nhu	Các phòng: Chăn nuôi, Trồng trọt, Nuôi trồng Thủy sản	Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở và Phòng NN và PTNT các huyện, thị xã	Đảm bảo chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản
29	Kiểm tra thực hiện giảm nghèo bền vững theo NQ 06/NQ - HĐND	PGĐ Sở Đào Mạnh Hùng	Chi cục Phát triển nông thôn	Phòng Kế hoạch – Tài chính	Đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững
IV	QUÝ IV				
30	Chỉ đạo tổng kết thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015	GD Sở Nguyễn Văn Bà	Phòng Kế hoạch – Tài chính	Các phòng liên quan và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở	Báo cáo tổng kết 2014, kế hoạch 2015
31	Chỉ đạo triển khai công tác Phòng, chống lụt bão của Ngành	PGĐ Sở Lê Bình	BCH Phòng	Các phòng liên quan và	Giảm thiểu các thiệt hại

			chống lụt bão Ngành	các cơ quan, đơn vị thuộc Sở	do lụt bão gây ra
--	--	--	------------------------	------------------------------------	----------------------

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- VP UBND tỉnh;
- GD, các PGD Sở;
- Các phòng, Thanh tra Sở;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP Sở.

